

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

Ngày 22-16/01/2007, trong khuôn khổ dự án CARD hợp tác giữa trường ĐH Nông nghiệp I- Hà Nội và Trường Đại học Sydney (Ôx-trây-lia) về “Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực kinh tế và quản lý nguồn tài nguyên tự nhiên cho Việt Nam”, tại phòng Hội thảo-Khoa Kinh tế & PTNT, Dự án đã tổ chức lớp tập huấn về Khuyến nông trong quản lý các nguồn tài nguyên cho các cán bộ của các trường Đại học Nông, Lâm nghiệp và các cán bộ khuyến nông của các tỉnh phía Bắc.

Ngày 6-8/3/2007, tại khách sạn Melia, Trường ĐH Nông nghiệp I tổ chức Hội thảo: “Quy hoạch và quản lý môi trường Khu vực Đông Nam Á”. Tham gia hội thảo là các nhà nghiên cứu trong khu vực châu Á và thế giới, đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Khoa học & Công nghệ, các Sở Ban ngành của tỉnh Nghệ An và các học giả quan tâm. Hội thảo tập trung tổng kết dự án USEPAM và thảo luận các nghiên cứu trong quản lý tài nguyên, qui hoạch môi trường khu vực Đông Nam Á.

Ngày 10-11/3/2007, tại giảng đường B, Khoa Sư phạm và Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn: “Nâng cao năng lực tư vấn tuyển sinh Đại học - Cao đẳng cho sinh viên thiết thời”. Tham dự lớp học là những sinh viên thiết thời, giảng viên tâm lý và phương pháp giảng dạy khoa Sư phạm kỹ thuật.

Ngày 10-18/03/2007, Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Nông nghiệp I và Hội đồng liên Đại học Cộng đồng Pháp ngữ Bỉ về lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu (ĐHNN1-CIUF), Trung tâm Nghiên cứu liên ngành & PTNT đã tổ chức khoá học quốc tế với chủ đề “Công nghệ thịt”, do giáo sư Antoine Clinquart của Trường Đại học Liège (Bỉ) giảng dạy tại phòng hội thảo, Khoa Chăn nuôi - Thủy sản. Khoá học với sự tham gia của 30 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của 3 khoa của Trường ĐHNNI (Chăn nuôi - Thủy sản, Thú y và Công nghệ thực phẩm), Trung tâm Nghiên cứu liên ngành & PTNT, cùng

với các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của 4 trường Đại học Thái Nguyên, Hồng Đức, Huế và Tây Nguyên, Viên Chăn nuôi quốc gia. Các học viên đã được nhận chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Giáo sư Jean- Paul Wathelet tới trường Đại học Nông nghiệp I để tìm hiểu về “Tình hình sản xuất và nghiên cứu tinh dầu bạc hà” từ ngày 12-19/03/2007, Trung tâm Nghiên cứu liên ngành & PTNT đã tổ chức đi thăm xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để tìm hiểu về thực trạng trồng và chung cất tinh dầu bạc hà của các hộ nông dân trong xã, sau đó Giáo sư làm việc với Khoa công nghệ thực phẩm về công tác nghiên cứu tinh dầu và tham dự hội thảo tại khoa này về “Những yếu tố ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng tinh dầu bạc hà” và thảo luận với Trung tâm Nghiên cứu liên ngành & PTNT về “Các giải pháp để hỗ trợ cải thiện năng suất và chất lượng tinh dầu bạc hà”.

Ngày 21/3/2007, tại phòng họp Trung tâm Sinh thái nông nghiệp, Trung tâm này đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Giới thiệu các hoạt động dự án Uplands” với sự tham gia của Tiến sĩ Thomas Hans Hilger.

Ngày 23-26/3/2007, tại Trường Đại học Huế tổ chức hội nghị khoa học công nghệ “Tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông Lâm Ngư toàn quốc lần thứ 3”. Trường Đại học Nông nghiệp I đã có 8 báo cáo tham dự. Kết quả đoàn của Trường đã giành được 1 giải nhất.

Ngày 27/3/2007, tại phòng họp I, Nhà trường tổ chức Lễ trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2006-2007. Trong năm học này, Nhà trường đã có 10 công trình tham dự giải VIFOTEX, kết quả thu được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Trong tháng 2-3/2007, Nhà trường tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp trường và sinh viên năm 2006 của các Khoa và Trung tâm NC & CGTBKTSX.